

กวนทีสุค

ที่ สป ๐๐๑๗.๑/ว ๕๐๕๕



ศูนย์โควิดฯ
จังหวัดสมุทรปราการ

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิมย์ สป ๑๐๒๗๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๐๓๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้มีการนำเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอการยกระดับมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่นําร่องการทอ่งเที่ยวมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับกิจการหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลายตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๓๔ ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบกรุงเทพมหานคร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่นําร่องการทอ่งเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของกิจการหรือกิจกรรมในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือปฏิบัติตาม "มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร" (Covid Free Setting) และใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมในพื้นที่ โดยสามารถ Download ได้ทาง QR Code หรือ Web Link <http://covid19.anamai.moph.go.th/th/covid-free-setting/> รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ สำหรับในส่วนของอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย คงเกษม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศตธ.สป.)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๗๐๒-๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๗๑

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ

www.samutprakan.go.th ในหัวข้อ "ประชาสัมพันธ์"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามสำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๐๓๘
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

